



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน บัณฑิตวิทยาลัย โทร. ๗๕๕๕

ที่ อว.๘๒๐๕.๐๗๑๒

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบติดตาม ๖ เดือน : สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) บัณฑิตวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย

สำเนาเรียน หัวหน้าฝ่ายแผนงาน

ตามที่ฝ่ายแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบติดตาม ๖ เดือน : สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) ความทราบแล้วนั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดำเนินการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอส่งรายการผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบติดตาม ๖ เดือนฯ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

แบบ ปย. ๕ (ติดตามรอบ ๑๒ เดือน)

บัณฑิตวิทยาลัย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(รอบติดตาม ๖ เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนด เสร็จ	ผลการดำเนินงาน
๑. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ งานประจำปี วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินโครงการ/ กิจกรรมเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี	๑. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒. การดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานประจำปียังไม่ ครบถ้วนเนื่องจากงบประมาณไม่ เพียงพอ และสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-๑๙)	๑. ทบทวนการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๒. จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและ เพียงพอเพื่อสนับสนุนการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ๓. ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตาม แผนปฏิบัติงานประจำปีเมื่อ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ดีขึ้น	ผู้รับผิดชอบ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน คณาจารย์และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย (หัวหน้าสำนักงาน ผู้รับผิดชอบหลัก) ภักชนัดเสร็จ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕	อยู่ระหว่างจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ๕ ปี (๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ของผู้บริหารท่านใหม่ เพื่อเสนอ สภามหาวิทยาลัยและทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี ของบัณฑิตวิทยาลัย

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน
<p>๒. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ</p>	<p>การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. พัฒนาการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ</p> <p>๓. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน คณาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย (นายณารา สิงคมาศ) ผู้รับผิดชอบหลัก กำหนดเสร็จ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนากระบวนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทักษิณ รวมทั้งการพัฒนาสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัย</p>

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยงที่มีอยู่	การปรับปรุงการควบคุมภายใน	ผู้รับผิดชอบ / กำหนดเสร็จ	ผลการดำเนินงาน
<p>๓. นโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้คณะ/ส่วนงานวิชาการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การมอบหมายให้คณะ/ส่วนงานวิชาการรับผิดชอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของคณะ/ส่วนงานตามมติที่ประชุมคณะฯ</p> <p>๒. การประชาสัมพันธ์ถึงผู้เกี่ยวข้องและครอบครัวของคณะฯ</p> <p>๓. การพัฒนาระบบกลางเพื่อรองรับการรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยคณะ/ส่วนงานวิชาการ</p>	<p>๑. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทาง โดยการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook Line เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์ของส่วนงานวิชาการ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น</p> <p>๓. การประชาสัมพันธ์การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาผ่านนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ารวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน คณาจารย์บุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา และ ผู้เกี่ยวข้องทุกคณะ/ ส่วนงานวิชาการ (หัวหน้าสำนักงาน) ผู้รับผิดชอบหลัก) กำหนดเสร็จ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔</p>	<p>มีการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายช่องทาง ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น facebook Line เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย เว็บไซต์ WE-TSU สถาบันวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัย จอ LCD หน้ามหาวิทยาลัย เป็นต้น อีกทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์ในหน้าเว็บไซต์ของคณะ/ส่วนงานวิชาการที่มีการรับนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ตัวอย่างเช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - https://graduate.tsu.ac.th/graduate/applicant/projectlist.jsp - http://www.edu.tsu.ac.th/official/site/index.php - http://www.huso.tsu.ac.th/detail.php?id_list=1324&aNum=20220504155710 - https://engineering.tsu.ac.th/detail.php?id_list=790&aNum=20210809055241 <p>นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ารวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เป็นเครือข่าย</p>

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าส่วนงาน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ)
ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕